



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกบริหาร
เลขที่ 1717
วันที่ 17 มี.ค. 2565
0920
1 | 1

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๔๒, ๒๒๔๔

ที่ กษ ๐๖๐๖/ ๔๓๕ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการที่ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

คุณสินตวรรณ
17 มี.ค. 65
(10.00น.)

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตามที่กรมปศุสัตว์ จัดให้มีการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น ๑ กรมปศุสัตว์ โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม นั้น กองแผนงานได้สรุปข้อสั่งการที่ประชุมฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

วาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	<p>๑) ให้ทุกหน่วยงาน เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และติดตามหน่วยงานภายใต้การกำกับให้เร่งดำเนินการ เนื่องจากใกล้สิ้นไตรมาสที่ ๒ และในเดือนเมษายน มีวันหยุดราชการหลายวัน</p> <p>๒) เรื่องการควบคุมป้องกันโรค ให้ทุกหน่วยงาน ติดตามข่าวจากโฆษกกรมปศุสัตว์ ว่าต้องเฝ้าระวังโรคใดบ้าง โดยเฉพาะ ๓ โรคสำคัญ ได้แก่ โรคไข้หวัดนก โรคลัมปี สกิน และโรคคอหิวด์แอฟริกาในสุกร โดยให้ปศุสัตว์เขต monitor ปศุสัตว์จังหวัด ส่งรายงานเสนอกรมฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง และเตรียมข้อมูลหากสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม</p> <p>๓) ให้ปศุสัตว์จังหวัด ตรวจสอบเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ให้จัดส่งรายงานโรคคอหิวด์แอฟริกาในสุกรด้วย เนื่องจากมีบางจังหวัดรายงานเป็น zero report เข้ามา</p> <p>๔) มอบหมาย รอธ.ชัยวัฒน์ฯ เป็นประธานการประชุมร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด โดยให้นำมติจากที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคคอหิวด์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ มาชี้แจงกับผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร</p> <p>๕) ให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดูเรื่องต้นทุนการผลิต และประสานสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการต้นทุนการผลิตฯ ให้จัดทำข้อมูลต้นทุนอาหารสัตว์ทุกชนิด โดยเฉพาะสุกร ไก่ไข่ และไก่เนื้อ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว</p> <p>๖) ให้ปศุสัตว์จังหวัด แจ้งปศุสัตว์อำเภอ หากหน่วยงานใดมีการเรียกร้องเงินหรือรับผลประโยชน์ ถือเป็นภารกิจให้ดำเนินการคดีทันที</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ปศจ.</p> <p>รอธ.ชัยวัฒน์</p> <p>กสส.</p> <p>ปศจ.</p>

วาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	<p>๗) ให้ปศุสัตว์เขต ดูแลจังหวัดที่พบโรคพิษสุนัขบ้าในลำดับ Top Ten โดยวิเคราะห์สาเหตุและหาวิธีการจัดการ</p> <p>๘) ให้ปศุสัตว์จังหวัด และปศุสัตว์อำเภอ เร่งประชาสัมพันธ์ และทำความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ว่าขณะนี้กำลังดำเนินการจัดหาวัคซีน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กันเงินงบประมาณในการจัดหาวัคซีนไว้ด้วย</p> <p>๙) ให้สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ประสานผู้เชี่ยวชาญ ศศิ เจริญพจน์ เพื่อหารือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ช่วยแก้ปัญหาการนำเข้าวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งกรมปศุสัตว์สามารถนำเข้าวัคซีนได้ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถนำเข้าได้ ต้องดำเนินการอย่างไร และให้ทำหนังสือเสนอไปที่เลขาฯ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ให้ช่วยเหลือเรื่องนี้ด้วย</p>	<p>ปศข.</p> <p>ปจจ. ปคอ.</p> <p>สคบ.</p>
<p>วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง</p> <p>๓.๑ ความก้าวหน้าโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (เงินกู้)</p> <p>- โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด</p>	<p>๑) ให้ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เตรียมข้อมูลผลการดำเนินงานของโครงการไว้ เพื่อประกอบการ defend งบประมาณ</p>	<p>กสส.</p>
<p>การผลิตรวมด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ</p> <p>- โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ</p>	<p>๒) ให้ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ติดตามและประเมินผลของโครงการฯ หากผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าที่คาดการณ์ ให้เตรียมคำชี้แจงไว้</p>	<p>สทป.</p>
<p>๓.๒ สถานการณ์โรคระบาดด้านปศุสัตว์</p>	<p>๑) ให้ กองสารวัตรและกักกัน เข้มงวดในการเคลื่อนย้ายสัตว์ชายแดนใต้ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคลัมปี สกิน และโรคปากและเท้าเปื่อย</p> <p>๒) ให้ปศุสัตว์เขต ตรวจสอบความต้องการวัคซีนลัมปี สกิน หากมีความประสงค์ขอรับเพิ่ม ให้ติดต่อสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์</p>	<p>กสก.</p> <p>ปศข.</p>

วาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๓) ให้ปศุสัตว์อำเภอ ฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรค ในพื้นที่ เนื่องจาก ช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ</p> <p>๔) ให้ปศุสัตว์จังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร รายย่อย ที่มีความประสงค์จะเลี้ยงสุกรให้ยื่นความจำนงมาที่ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์</p> <p>๕) เรื่องการขอใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลาย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้ปศุสัตว์เขต รวบรวมหลักฐาน และตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรจากจังหวัด เสนอกรมปศุสัตว์ ตามหนังสือที่สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ แจ้ง</p> <p>๖) ให้ปศุสัตว์จังหวัด ตรวจสอบนกอพยพชาติที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย โดยจัดทำจุดพิกัด ระยะเวลาที่นกอพยพเข้ามา และกลับไป แจ้งมาที่สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์</p> <p>๗) ให้ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์/สถานี ฝ้าระวังโรคใช้หวัดนก โดยเฉพาะรอบฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออก รวมถึงนกกระทา และไก่ไข่ ทั้งนี้ ในการเก็บตัวอย่าง นอกเหนือจากนกพิราบแล้ว ต้องเน้นนกอพยพด้วย โดยประสานกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หากพบข้อสงสัยให้ส่งหลักฐานมาที่ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์</p> <p>๘) ให้ปศุสัตว์จังหวัด เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ให้มีการเตรียมความพร้อม และประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคใช้หวัดนกในระดับจังหวัด โดยนำข้อมูลความเสี่ยงต่างๆไป แจ้งในการประชุมของผู้ว่าราชการจังหวัด</p>	<p>ปศอ.</p> <p>ปศจ.</p> <p>ปศข.</p> <p>ปศจ.</p> <p>ปศข. และ ปศจ. ผอ.ศูนย์/สถานี</p> <p>ปศจ.</p>
<p>วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>๔.๑ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)</p>	<p>ให้หน่วยงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ยังต่ำกว่าเป้าหมาย และติดตามหน่วยงานภายใต้การกำกับ ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผน</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p>
<p>๔.๒ ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๔ รอบ ๕ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และ การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี</p>	<p>๑) ให้สำนัก/กอง ตรวจสอบผลการดำเนินงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e - Operation) เป็นประจำทุกเดือน หากไม่ถูกต้อง ให้แจ้งกองแผนงาน ขอแก้ไขภายในวันที่ ๓ ของเดือนถัดไป</p> <p>๒) ให้ปศุสัตว์เขต มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ด้วย</p>	<p>สำนัก/กอง</p> <p>ปศุสัตว์เขต</p>

วาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมปศุสัตว์	๓) ให้สำนัก/กอง ที่มีผลงานต่ำกว่าแผน เร่งดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ๔) ให้สำนัก/กอง เตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๕) ให้กองแผนงาน กองคลัง กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ และกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ไปหารือร่วมกัน เพื่อหาข้อสรุปในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น	สำนัก/กอง สำนัก/กอง กผง./กค./กสส./ สพพ./กผส.
วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ	ให้ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ศูนย์/สถานี ทดลองและถ่ายทอด สูตรอาหารไก่ไข่ให้แก่เกษตรกร ที่ตรงตามความต้องการและใช้ ได้ผลจริง	สอส. และ ศูนย์/สถานี

ทั้งนี้ การพิจารณาอยู่ในอำนาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๒๗๕/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรดมอบหมายให้หน่วยงาน
พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ฉัตร สรรค์

๑๖ มี.ค. ๖๕

16 มี.ค. ๖๕

นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต
ผู้อำนวยการกองแผนงาน 16 มี.ค. ๖๕

= ทราบ

= ดำเนินการตามเสนอ

16 มี.ค. ๖๕

(นายสรวิศ ธามิโต)
อธิบดีกรมปศุสัตว์
๑๖ มี.ค. ๒๕๖๕